



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากผู้จัดการออนไลน์ ฉบับประจำวันที 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

อธ.มศว ชี้ กม.9 ปี คือ โอกาสทางการศึกษา แนะรัฐใส่ใจอัตราค่าจ้างใหม่

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 13 สิงหาคม 2551 14:50 น.



ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ

**อธ.มศว ไม่เห็นด้วยยกเลิกกเลิกกฎหมายการศึกษา
ภาคบังคับ 9 ปี ชี้ เป็นสิ่งที่ดีต่อการให้โอกาสทางการศึกษา
กับเยาวชน แนะรัฐต้องจริงจังและต้องมองเห็นประโยชน์
ของ กม.ฉบับนี้ด้วย โดยเฉพาะอัตราค่าจ้างใหม่**

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงกรณี คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เสนอให้ยกเลิกกฎหมายการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ว่า ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกกฎหมายฉบับนี้ แม้ว่า กม.ฉบับนี้จะยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในทุก เรื่อง แต่ กม.ฉบับนี้เป็นสิ่งที่ดีต่อการให้โอกาสทางการศึกษากับเยาวชน แต่รัฐบาลต้องมีความ จริงใจมากกว่านี้และต้องมองเห็นประโยชน์ของ กม.ฉบับนี้ด้วย โดยเฉพาะอัตราค่าจ้างใหม่รัฐเอง ต้องใส่ใจในเรื่องนี้

“รัฐบาลเองต้องเชื่อมโยง และทำงานร่วมกับ ศธ. เพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้มากขึ้น ผมอยากถามว่าถ้ายกเลิกกฎหมายการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ในวันข้างหน้าจะไม่ลดภาคบังคับ 6 ปีอีกหรือ ผมอยากให้เรามั่นคง และยึดมั่นในกฎหมายการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเกื้อกูลให้กฎหมายฉบับนี้เป็นจริงขึ้นมาให้ได้”

ศ.ดร.วิรุณ กล่าวอีกว่า ประเทศเพื่อนบ้านของไทยมีความตื่นตัวในการสนับสนุนให้คนในชาติมีการศึกษามากขึ้น ในส่วนของประเทศไทยจำเป็นต้องมีกฎหมายนี้ เพื่อให้เยาวชนเข้าสู่การศึกษาภาคบังคับ แม้ว่าการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับจะยังวัดในเรื่องคุณภาพได้ไม่เต็มที่ แต่ก็จำเป็นในการสนับสนุนให้ทุกคนได้เข้าสู่ระบบการเรียนภาคบังคับ เพื่อยกระดับการศึกษาของคนในชาติ ทุกวันนี้คนที่มีโอกาสเรียนสูงๆ คือคนมีเงินหรือฐานะปานกลาง แต่เด็กและเยาวชนที่ยากจน และอยู่ในถิ่นกันดารจะไม่มีโอกาสเรียนเมื่อใดที่เราไม่มีกลไกของกฎหมายที่เปิดทางและให้โอกาส ยิ่งจะทำให้คนที่ไม่มีโอกาสขาดโอกาสยิ่งขึ้น กฎหมายฉบับนี้จึงมีเหตุมีผลสมควรที่จะต้องมีอยู่ต่อไป เป็นการลดช่องว่างทางสติปัญญา และลดช่องว่างทางการศึกษาได้